

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

## ไม่เหนื่อความเมตตาไปได้

ก่อนจ้งหัน

วันพระ วันโกน วันเสาร์ วันอาทิตย์ เป็นวันที่ผู้หาหลักจิตใจใส่ตัวเอง จะเข้าเกี่ยวข้องกับสถานที่อบรมศีลธรรม เช่นอย่างวัด เรียกว่าสถานที่อบรมศีลธรรม วันว่าง เช่นนั้นอย่าให้ว่างเฉยๆ ว่างแบบว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ไปหนาแน่นอยู่ในนรก อเวจี สุรายาเมา โรจนะบาราไรร่าเป็ไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องของสัตว์ผู้มีจิตใจอันต่ำทรามที่จะสร้างความชั่วช้าลามกให้แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ส่วนการเข้าอบรมศีลธรรมนี้เป็นสิ่งดีงามมาก ยังจะเป็นมรดกสืบทอดไปหากุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ให้เป็นเด็กดีคนดีพลเมืองดีไปโดยลำดับลำดับ

เวลานี้ประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นเมืองพุทธ รู้สึกว่าจิตจางว่างเปล่าจากพุทธ เอนไปหาผีหาเปรตมากเข้าทุกวันๆ ขอให้ภรรยาคนนี้เข้าไปสู่ใจตัวเองบ้างวันหนึ่งๆ อย่าให้ได้ขาดไปเสียทั้งวัน เช่นเวลาจะหลับนอนทำความสงบใจ ใจนี้เป็นตัวดีตัวดี เป็นตัวพินตัวไฟ มหาเหตุอยู่ที่ใจ คือใจนี้มีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสตัวเป็นพินเป็นไฟ แต่ธรรมแสดงไม่ค่อยได้ มีตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตา นี้ละโลกถึงได้เกิดความเดือดร้อนกันมากมาย โลกนี้หาแต่ความสุขความเจริญๆ แต่ส่วนมากโลกไม่ได้คิดว่าความสุขความเจริญนี้มาจากไหน มาจากกิเลส ที่นี้โลกทั้งหลายก็ไม่ทราบว่กิเลสคืออะไร พวกกันติดกันดี้นหาแต่ความสุขความเจริญ แล้วก็เจอแต่ความผิดหวังๆ นี่คือกิเลสพาไปสู่ความเจริญเพื่อความผิดหวังนั้นแหละ ให้พากันจำเอานะ

กิเลสนี้หลอกโลกมาเป็นประจำ เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตมาก พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะได้มาตรัสรู้หรือพินสัตว์โลกขึ้นมาพอมีความสุขความสงบเย็นใจบ้างนี้ มีเป็นครั้งเป็นคราว เช่นเวลานี้พระสมณโคดมเราประทานศาสนาเอาไว้ ๕๐๐๐ ปี นี่ก็คือเป็นบันไดเพื่อเราจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นขึ้นโดยลำดับลำดับ เพื่อความสุขความเจริญแก่ตน เช่นอย่างเรามาวัดมาวาโนวันเช่นนี้ เรียกว่ามาอบรมศีลธรรม หาสมบัติอันดีงามและล้นค่าเข้าสู่จิตใจของเรา ใจนี้จะคิดอ่านไตร่ตรองอะไรก็ตาม ถ้ามีธรรมอยู่ภายในจิตใจ ความผิดถูกดีชั่วจะทราบไปโดยลำดับ คัดเลือกไปโดยลำดับ นี่คือนผู้มีธรรมในใจ ผู้ไม่มีธรรมนี้คว้าม้มๆ อะไรคว้าม้มๆ ส่วนมากมีแต่น้ำเหลวๆ แล้วก็ไปเจอแต่พินแต่ไฟ

ไปบ้านใดเมืองใดถามกัน สบายดีหรือๆ มันมีตั้งแต่กองทัพที่จะตอบว่าสบายดีก็มีแต่ร่างกายเป็นคำติดปากติดนิสัยของคนไทยเรา สบายดีหรือ สบายดี ฟังซิว่า สบายดี

ทั้งๆ ที่ภายในจิตใจนี้ผัวมันวิ่งไปหาตัวเมีย หาผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือสองสามคน เรียกว่า ไปหาหลายเมีย หาหลบๆ ซ่อนๆ แล้วก็ไปผัวไปภรรยา สบายดีหรือ ไปผัวเมีย เมียก็ว่า สบายดีตายอะไร พ่ออีหนูมันหนีจากบ้านไปได้หลายวันแล้วไม่เห็นกลับมาเลย คือมันไปหา อีหนู นี่ละสบายดีอย่างนี้เป็นส่วนมาก ถ้าเป็นตามกิเลสแล้วสบายดีอย่างนี้ทั้งนั้น มีแต่ ความผิดหวังบอบช้ำภายในจิตใจ

ถ้ามีธรรมเสียอย่างเดียว ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้ว ผัวเดียวเมียเดียวพอ อยู่บ้าน ไหนเมืองใดโลกไหนก็ตามมันมีครบด้วยกันทั้งนั้น ผู้หญิงก่อนจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันกับ ผู้ชายมันครบมาด้วยกันแล้ว มันไปหามาสะแตกอะไรอีก สามหญิงสี่หญิง ห้าหญิงหกหญิง สามชายสี่ชายห้าชาย ยังมีตำแหน่งสูงๆ ด้วยแล้ว สมัยปัจจุบันนี้หมาเดือน ๙ สู้ไม่ได้ หมา เดือน ๙ เดือน ๑๒ คึกคะนองใหญ่ทีเดียว อันนี้คนที่มีความรู้เต็มไปด้วยกิเลสนี้ ความรู้อัน นี้เป็นเครื่องเสริมไฟและเป็นปุ๋ยอันดีงามให้วิ่งหาตั้งแต่อีหนูๆ ไปทำการงานผู้หญิงตอม ไม่ตอมยังงี้ก็ตัวมันเองเป็นตัวสอดส่องอยู่ตลอดเวลา นี่ละเรื่องของกิเลส กลับไปบ้านก็หา ตั้งแต่ความทุกข์ไปเผาหัวอกกัน ๆ

อะไรทุกข์ไม่เท่าใจทุกข์นะ ท่านทั้งหลายจำไว้ ที่ไหนที่ทุกข์มาก ๆ ในหัวอกจริง ๆ ก็ คือสามภรรยาแบ่งปันใจจากกันไป อย่าพากันทำเป็นอันขาดนะ อันนี้เจ็บแสบมากที่สุดทีเดียว ไว้ใจกันไม่ได้จนกระทั่งวันตายจากกัน ถ้าลงต่างคนต่างฝากเป็นฝากตาย ชื่อสัตย์สุจริต เป็นอวัยวะเดียวกันต่อกันแล้ว สมบัติเงินทองข้าวของจะมีมากมีน้อยเป็นธรรมดา ไม่ได้มา ทำลายจิตใจมากเหมือนจิตใจที่แบ่งปันกันไปให้หญิงให้ชายนะ ธรรมะดีตะล่อมเข้ามาให้ เป็นอวัยวะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว นี่ละคือบ่อแห่งความสุข ท่านทั้งหลายหาความสุข ให้หาตรงนี้ก่อน

เฉพาะผู้มีครอบครัวเหี้ยมเรื้อนแล้ว สามภรรยาให้ฝากเป็นฝากตายต่อกัน เอ้า ถ้าหากว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันแล้ว ยังจะเป็นความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยกิเลสตัณหา ประเภทนี้ เราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่จริง ให้ มีผัวเดียวเมียเดียว คนนี้เขามีตั้ง ๒๐ ผัว ๓๐ เมีย เขายังมีความสุขมาก เอาไปอวด พระพุทธเจ้าหน่อย ไปให้มาบอกหลวงตา หลวงตาจะพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถ้าท่านผิด จริงๆ แล้วหลวงตาจะพาฟ้องเองทีเดียว ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่กลัว เราจะพาฟ้องเลย แต่นี้ มันกลัวก่อนละซิ คือเรามันมีแต่พวกผิดทั้งนั้น ไปท่านจะตีกบาลเอาๆ หงายหมามาๆ เข้าใจหรือ กิเลสพาคนให้หงายหมามา พากันจำให้ดี

วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญมากที่เราจะเสาะแสวงหาสมบัติอันล้ำค่า คือธรรม เข้าสู่ใจของเรา แล้วประพฤติตัวเป็นผู้มีหลักมีแหล่งมีเขตมีแดน ไปที่ไหนมีคนเคารพนับ ถือ คนมีธรรมมีคนเคารพนับถือนั้น แต่คนไม่มีธรรมมีตั้งแต่พิษแต่ภัยในตัว ถึงเขา

เห็นแล้วเขายกมือไหว้พอเป็นพิธีกริยาประจบกันเท่านั้นแหละ ภายในใจเขานึก ไอ้เปรตนี้มันมีเมียห้าคนนะไอ้เนี่ย เขาจะว่าอย่างนั้นตามหลัง แล้วผู้หญิงตัวเปรตอีกเหมือนกัน มีผู้ ๑๐ คนก็มีอีกนะ ให้พากันเข้าใจ ก็เลสเตตอหมามีได้เสมอกันทั้งหญิงทั้งชาย เป็นแต่เพียงว่าผู้มีมากมีน้อย ยิ่งผู้ส่งเสริมมันยิ่งมากขึ้นๆ ถ้าผู้พยายามตัดรอนลงก็ลดน้อยลง สั่งสมศีลธรรมขึ้น ศีลธรรมก็หนาแน่นขึ้นมา คนนั้นชุ่มเย็น จิตใจนั้นชุ่มเย็น

เช่นอย่างเรามาวัดมานี้ ก็นำศีลนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวเพื่อเป็นคนดี เราจะเอาอะไรมาดบแต่งให้สดสวยงดงามนั้นไม่มีทางแหละนะ เพราะตัวเราไม่เห็นมีอะไรสะอาด สะอ้านเลิศเลอมาจากไหน ก็เหมือนเราๆ ท่านๆ ให้เอาศีลเอาธรรมเข้าไปประดับ อันนี้สวยงามมากทีเดียว เอาเครื่องตกแต่ง เอาบ้านเอาเรือน บริษัทบริวารหุรหุราฟู่ฟามาประดับตัวเองไม่ได้สวยงามอะไรละ เข้าใจหรือ วันนี้พูดเรื่องธรรมะในวันเสาร์วันอาทิตย์ วันพระวันโกน ให้พี่น้องทั้งหลายฟัง วันเช่นนี้ไม่ควรที่จะห่างไกลจากศีลจากธรรม เพราะวันเช่นนี้เป็นวันหาสมบัติภายในคือธรรมภายในใจ สมบัตินี้กินได้ตลอด อาศัยได้ตลอด ฟังเป็นฟังตายไปได้ตลอดทั้งภพนี้ภพหน้า มีความสุขความเย็นใจตลอดไป

ศีลธรรมไม่เคยพาใครให้เสียหายได้ล้มจม แต่กิเลสนั้นเอาเถอะ รายไหนก็รายนั้นแหละ จำให้ตึนะ ไปถึงบ้านแล้วเป็นยังงี้ให้ปรึกษากันกับแม่อีหนู ไปวัดหลวงตาบัวท่านดูเอาว่าหลายผัวหลายเมีย เราเป็นยังงี้ให้ไปปรึกษากันผัวเมีย สำหรับผัวเมียที่ดีเขาไม่ปรึกษากันแหละ เจย ไอ้ผัวเมียที่เลวๆ มันยิ่งวิ่งออกนอกนูนๆ อย่าว่าประเทศไทยประเทศชาวพุทธ มันประเทศผีนุ่นนะ มันจะไปนุ่นนะคนไม่มีศีลมีธรรม พากันจำนะ

ให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้า ธรรมพระพุทธเจ้าและศาสดาองค์เอกนี้ไม่เคยทำผู้ใดให้เสียหาย ให้ได้รับความกระทบกระเทือน ท่านเป็นศาสดาสอนโลกเพื่อเป็นน้ำดับไฟๆ กิเลสเป็นไฟเผาหัวใจสัตว์โลกให้ติดให้ตึน ทั้งกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดบรรพชาว่า ฟัน มีแต่กิเลสพาราบราฆ่าฟันให้เป็นเถ้าเป็นถ่านไปทุกวันนี้ ว่าเมื่อนั้นเจริญ เมื่อนี้เจริญ ถ้าง่วงหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสแล้วเจริญไหนก็เจริญเถิด อย่าเอาไปอวดธรรมนะ ถ้าธรรมมีในใจอยู่ไหนเจริญหมดคนเรา ถ้าไม่มีธรรมในใจอย่าเอาวัตถุต่างๆ มาอ้อมาอวด ไม่เป็นคุณเป็นค่าอะไรเลย จำให้ตึนะ วันนี้พูดเพียงย่อๆ เท่านั้นเสียก่อน ให้พร

#### หลังจั้งหัน

นี่เราก็ระลึกได้ คือเวลานี้นานี่พอกพูนมากทีเดียว มีแต่ยาจนเบื่อ รำคาญ ก็ต้องทนฉันอยู่อย่างนี้ มาคิดสมัยขึ้นเวที่พิดกับกิเลสยาเม็ดเดียวไม่เคยมีติดตัว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังงี้ เอ้ามันเอาใช้มาจากไหน เวลาหายมันจะไปหายที่ไหน ก็หายที่นี้กายที่นี้ จึงไม่มียาติดยามแม้มืดหนึ่งไม่เคย จนกระทั่งมาอยู่หนองผือมันก็แบบเดียวกัน เป็นไขมาลาเรีย

โอย นอนจม พ่อแม่ครูจารย์มันนี่ท่านให้พระเอายามาให้เรา เรานอนอยู่แคร์เล็ก ๆ เป็นไข ลูกไม้ขึ้นเลยใช้มาลาเรีย โอยหนักมากนะใช้มาลาเรีย นี่เราก็ไม่ลืมนะ ท่านให้พระเอายามาให้เราเม็ดเท่านี้ ท่านก็คงจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นละทำ เลยไม่ต้องแบ่ง ให้เราหมดทั้งเม็ดเลย พระท่านเอามา เรานอนอยู่ บอกว่า “ยานี้เป็นยาพ่อแม่ครูจารย์ให้เอามาถวายท่านอาจารย์ให้ฉัน” พระโผล่เข้ามายื่นเข้ามา “พ่อแม่ครูจารย์ให้เอามาให้ท่านอาจารย์ฉัน” เราก็บอก “ไม่ฉัน” นั่นเห็นไหมละ จะว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์ก็ไม่ถูก เราเคารพธรรม กำลังพึดกับกิเลส ระหว่างกิเลสกับธรรมพึดกันด้วยความกล้าหาญชาญชัย ยาจิงไม่ให้มายุ่ง

พ่อแม่ครูจารย์ให้พระเอายามาให้ฉัน เราบอกว่าไม่ฉันพระก็เลยเอากลับไป เราไม่ลืมนะมันถึงใจ พอกลับไปสักเดียว คือเอาไปเราไม่ฉัน ที่นี้พ่อแม่ครูจารย์มาเองเลย “โหนมันไข้อย่างกันนักหนา มันเก่งกว่ายาไปไหน” ฟังชื่อบายพ่อแม่ครูจารย์มัน “ใช้มันเก่งกว่ายาอะไรไปนักหนา เอ้ายานี้” วางั้นเลยนะ เข้าถึงร้านเราเลย “เอ้านี้อา ยานี้อา เทวดาสู้ไม่ได้ ฉันเดี่ยวนี่หายเดี่ยวนี่เลย” เอา ๆ มันจะฝันได้ยังงี้ก็ต้องฉัน ฉันแล้วทั้งท่านทั้งเราเลยไม่เคยถามกันเลย เรื่องยาฉันแล้วเป็นยังงี้ ท่านให้แล้วท่านก็ไม่ถาม ใ้เราฉันไปแล้วก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งปานนี้ ก็พิจารณามาเทียบกันชื่กับยามันพอกพูนทุกวันนี้ เอ้ามีอะไร

(พระอาจารย์นพตลนาคณะศรีธาจากจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก รวมกันมาถวาย ที่ดินตั้งสถานีเสียงธรรมที่พิษณุโลก ที่ดิน ๒ งาน ๙๘ ตารางวา และได้รวบรวมจตุปัจจัยสำหรับตั้งเสาแล้ว) เออ ผมอยากฟังอย่างนั้น ปัจจัยมีพอแล้วจะสร้างสถานีวิทยุ เราอยากฟังเหลือเกิน ส่วนมากมีแต่เริ่มสร้างวิทยุเวลานี้ปัจจัยมีเท่านั้น ขาดเท่านั้น ๆ แล้วก็คว่ำเข้ามาหาเรา เราเลยจะตาย เราจึงไม่อยากจะยิน นี่เหมาะแล้วเราพอใจฟัง (กระจายเสียงได้ถึงจังหวัดพิษณุโลก อุตุนิตต์ ระยะแรกจะใช้เครื่องส่ง ๑ กิโลวัตต์ก่อน) ดีแล้ว ๆ เวลานี้ทางวิทยุนี้กำลังตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงธรรม ธรรมก็อยากจะพูดโดยตรงเลยว่า ธรรมที่เราเทศนาว่าการในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลาไหนมา ๆ ซึ่งอัดเทปเอาไว้มันจะมาเข้าทางวิทยุออกเทศน์ เวลานี้วิทยุรู้สึกรู้สึกราวอย่างรวดเร็วด้วยนะ เทาไร (๑๙ สถานีแล้วครับ) นี้ยังจะออกอีก ออกอย่างรวดเร็วกว่า ๆ

ก็ดีมีสถานีวิทยุคนจะได้รู้จักอรรถจักรธรรม เข้าใจในศีลในธรรมจากวิทยุนี้มีไม่น้อยนะ แม้แต่เราอยู่สวนแสงธรรม เขามาหาที่สวนแสงธรรม นี่ก็เป็นพยานได้ดี เขาบอกว่าได้ฟังวิทยุที่สวนแสงธรรม ฟังอรรถธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากมากทราบ นี่เป็นพยานว่าฉันเถอะนะ คือได้ยินวิทยุ เขาบอกฉัน พอได้ยินวิทยุแล้วเกิดความเลื่อมใส เลยตั้งใจมากทราบ เขาเอาทองคำมาถวายด้วย แต่เราไม่ได้ตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องขบขันอะไร ๆ ไม่เอา เพราะคนใกล้คนไกลมันต่างกันใช้ไหม

นี่เราพูดถึงเรื่องวิทย์ เป็นผลดีอยู่ เวลานี้ออกมากมายแล้ว ๑๙ สถานี เทศนาว่าการ ที่ออกทางวิทยุหรือออกที่ไหนๆ ก็ตาม ถ้าเป็นเทศน์ออกจากปากเราเรียบร้อยแล้วนั้น เรายืนยันรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ธรรมเหล่านี้เราถอดออกจากหัวใจทั้งนั้น ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าศาสดาองค์เอกเป็นยังไง ธรรมอันเอกคืออะไร จะมาสัมผัสสัมผัสที่ใจ เป็นใจอันเดียวกับธรรม ธรรมอันนี้ละออก เราถอดออกมาจากหัวใจเรา ปฏิบัติธรรมมาแทบเป็นแทบตายมาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้ๆ มันอดไม่ได้นะ อาหารเหลือเฟือๆ กับที่เราอยู่ในป่าในเขา บิณฑบาตกลับมาแล้วไปนั่งอยู่ก่อนหินฉัน เห็นผักกระโดนก็อยากจะฉัน แต่ในบาตรมีแต่ข้าวเปล่าๆ จะฉันกับผักกระโดนได้ยังไง ไม่สิมเหล่านี้ละ เวลาทุกช่วงเวลาลำบากแสนสาหัส นั่งหายใจแฉ่วๆ บนภูเขา แล้วก็มาเห็นอาหารเหลือเฟืออย่างนี้ เฉพาะอย่างยิ่งเห็นพวกผักกระโดนพวกอะไรที่อยู่ในเขา เขาเอามาถวายนี่ พอเห็นนี่ปีบระลึกรู้ได้ปั๊บๆ เลย ไม่สิมคุณนะฉันผักกระโดนอยู่บนภูเขา

ผลที่ได้มากก็คือได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลาย เอาแทบเป็นแทบตาย เรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องถาม วันหนึ่งบิณฑบาตมาพอได้ฉันพอ ข้าวเปล่าๆ เท่านั้นไม่ได้หมดนะ ฉันสองสามคำมันก็อึดมันไม่มีกับอะไร เท่านั้นพอ ที่นี้กายเบาหวิว เมื่อกายเบาหวิวจิตใจก็เบาหวิว นั่นละธรรมเกิดที่นั่น ธรรมสว่างาม จิตใจผ่องใสสงบเยือกเย็นตามขั้นภูมิของใจตนเองที่บำเพ็ญได้ นี่ละเรื่องของอาหารการบริโภคขบฉันเราเจอเมื่อไรถึงกันเลย ธรรมที่ได้มาสอนโลกนี้มาจากที่วานี้ทั้งนั้น จากสมบุทสมบันแทบเป็นแทบตายมาสอนโลก และธรรมที่นำมาสอนโลกนี้เราพูดอย่างเปิดหัวอกเลย สามโลกธาตุนี้เราไม่มีสะทกสะท้านกับผู้ใดชั้นใดภูมิใด ว่าที่เราพูดนี้ผิดไป ไม่มีเลย คือมันเหนือเสียทุกอย่าง ธรรมได้เข้าในหัวใจแล้วไม่อยู่ในความคาดความหมายนะ

ใจนี้ขอให้ธรรมเข้าสู่ตัวเองเถอะ ความคาดความหมายจะหมดไปๆ ความจริงจะปรากฏเด่นขึ้นๆ แล้วไม่ต้องถามใครเลย จะเด่นอยู่ที่หัวใจ ธรรมที่เรานำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้กรุณาทราบเสีย หรือหาว่าหลงตาบ้าวอดอุตริมนุสธรรม ดังที่เขาฟ้องร้องมาอยู่เวลานี้ หลวงตาบ้าวอยู่ในวงคตินะ ยังอยู่ในวงผู้ต้องหา เขาบอกว่าเขาจะฟ้องว่าหลวงตาบ้าวนี้รอดอุตริมนุสธรรม การรอดอุตริมนุสธรรมเป็นโทษสูงสุดในชีวิตของพระปรับบาบัติปาราชิก ขาดจากภิกษุ ขาดจากพระทันทีทันใดเลย นี่เขากำลังจะฟ้องเรา เรากำลังอยู่ในระหว่างผู้ต้องหา เขาจะฟ้องร้องเราว่ารอดอุตริมนุสธรรม

ที่นี้เราคิดซิ พระพุทธเจ้าสลบไสลถึงสามหนได้ตรัสรู้ขึ้นมา ปรากฏว่าเป็นธรรมดวงเลิศเลอสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ พระสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน สำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็น สรณ คัจฉามิ เราก็ปฏิบัติตามทางสายเดียวกัน พระโอรสอันเดียวกันที่เรียกว่าสาวกชาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว เราปฏิบัติตามนั้นๆ อรรถ

ธรรมก็เจอเรื่อยขึ้นมา ตั้งแต่ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาอย่างที่ว่านี้แหละ ล้มลุกคลุกคลาน กิเลส ตีเอา ๆ ขึ้นไปบนภูเขาจะพัดกับกิเลส พอขึ้นไปยังไม่ได้ยกครู กิเลสเตะที่เดียวหงายหมาลง ไป ไปนั่งร้องให้อยู่บนภูเขาเราลืมนี่เมื่อไร

นี่เวลาจิตถูกกิเลสตีเหล็กขนาดนั้นแหละนะ หลวงตาบัวนี่ละฟังเอา ไปอยู่บนภูเขา คือจะไปพัดกับกิเลสให้เต็มเหนี่ยว พอขึ้นไป กำลังของกิเลสมันมากขนาดไหน มันใส่หมัด เดี่ยวลง หงายเลย ๆ ลืมมันไม่ได้ เอ้ายอมรับว่าสู้ไม่ได้ แต่หินลับปัญญาหรือเครื่องรบของ เรานี้คือหลวงปู่มันเรา ลงมานี้เข้าหาท่าน ศึกษาอบรมอีก ไปอีก ๆ อยู่งั้น ที่นี้ก็ค่อยดีดขึ้น ๆ จิตก็สว่างงามขึ้นมา ๆ ก็เอาใหญ่ ก้าวเดินละที่นี้ละ เรื่องความสงบเย็นใจก้าวขึ้น ๆ ก้าวขึ้น สมาธิ ก้าวขึ้นสู่ปัญญา ก้าวขึ้นปัญญาวิปัสสนาอันละเอียดแหลมคม ก้าวขึ้นสู่มหาสติมหา ปัญญา สรุปละนะ ที่นี้ใจดวงนี้คาดได้เมื่อไร

อยู่ที่ไหนสว่างไปหมด เรายังไม่ลืมน้อยวัดดอยธรรมเจดีย์ นี่ผลแห่งการปฏิบัติ ตอนเช้ามีตึ๊ดตึ๊ดจนกรมอยู่ตั้งแต่ตีสี่ อยู่ตื่นเขา เขาเป็นชั้น ๆ ที่เราอยู่สูงหน่อยลงไปเดิน จนกรมอยู่ตื่นเขา จิตมันเป็นอย่างนั้นจะให้เข้าใจ ไม่มีที่ได้อัจฉริยะก็มาอัจฉริยะตัวเอง นี่ละ เวลาผลเกิดขึ้น ยังไม่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็ตาม ถึงขนาดนั้นอัจฉริยะก็บอกว่า อัจฉริยะ

ไปก็ยื่นรำพึง เอ้ จิตเรานี้ทำไมถึงได้สว่างไสวเอนักหนานา มันสว่างจนกระทั่ง อัจฉริยะตัวเอง มองดูที่ไหนทะลุไปหมดเลย ต้นไม้ภูเขาที่ยืนอยู่นั้นมันทะลุไปหมดเลย ว่าง ไปหมด ๆ เกิดความอัจฉริยะ พระธรรมท่านกลัวเราจะหลงความสว่างไสวนี้ ยังไม่ถึงที่สุด หรือว่ายังเป็นเงาของอวิชชาหลอกอยู่ พระธรรมท่านเตือน ท่านเตือนกลัวเราจะหลง เราก็คงไม่รู้ นี่ละธรรมเวลาขึ้นเป็นอย่างนั้นนะ เป็นอยู่ในคนเดียวจนอัจฉริยะตนเอง เกิดมามีใคร ที่ได้อัจฉริยะตนเองที่ตรงไหน ว่าโห เรานี้อัจฉริยะ ๆ นะ มีเงินก็มาก เป็นเศรษฐีก็ลือลือ นาม มีเมียก็มาก มีผัวก็มาก ความสุขเราก็มามาก มีที่ไหนว่าชิ

นี่ธรรมองค์เดียวขึ้นในใจเท่านั้นอัจฉริยะตัวเองทันทีเลย เหล่านั้นมาเป็น เครื่องประดับให้อัจฉริยะไม่ได้ ธรรมเหนือกว่า พอถึงอัจฉริยะนี้ เอาก้าวขึ้นเลยที่นี้ละ นี่ละ ธรรมที่นำมาสอนโลกเวลานี้ พอก้าวจากนั้นแล้วผ่านความสว่างอัจฉริยะนี้ขึ้นไป ความสว่าง อันนั้นนอกโลกแล้ว ความสว่างนี้อยู่ในโลก ที่เราว่าอัจฉริยะตัวเองยังอยู่ในวงสมมุตินะ ถึง ขนาดนั้นก็อัจฉริยะ พอก้าวจากนั้นไปแล้วมาสว่างคราวหลังนี้ ความสว่างไสวอันนี้เป็น เหมือนกับกองขี้ควาย ฟังซิ ความสว่างนั้นเหนือขนาดไหน นี่ที่ว่าฟ้าดินถล่ม ความสว่างอัน สุดทำยนี้ขึ้นครอบความสว่างอันนี้ แล้วตำหนิความสว่างอันนี้ว่าเป็นเหมือนกองขี้ควายไป ได้ นี่ละธรรมถ้าลงได้ขึ้นในใจไม่ต้องไปถามผู้ใด เกิดขึ้นในใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียง พระองค์เดียวไม่ต้องไปถามใคร ผางขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เอก สวางแต่ละองค์ ๆ เต็มภูมิ

ของสาวกไม่ต้องไปถามใคร นี่สาธุเราก็ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า เต็มอยู่ในหัวอกนี้ แล้วจากสาวกชาตธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้ว ก้าวเดินไปตามท่านผลก็ปรากฏเป็นลำดับลำดับ ธรรมะไม่ใช่ธรรมะโมฆะ ผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมะต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นมา จนกระทั่งสุดท้ายได้นำมาสอนโลกอยู่เวลานี้

เราสอนโลกมานี้ที่ออกเปิดเผยก็คือเป็นเวลา ๗ ปี นำธรรมเหล่านี้ออกสอนโลก เรียกว่าแกงหม้อใหญ่ ได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเป็นเวลา ๗ ปี ตั้งแต่ปรากฏฟ้าดินถล่มมาเป็นเวลา ๕๕ ปี สอนเป็นลำดับลำดับมีแต่แกงหม้อเล็ก แกงหม้อจืดๆ สอนพระอยู่บนศาลานี้ เราไม่ลืมนะ มีแต่พระบนศาลานี้ฟัง แกงหม้อเล็กหม้อจืดๆ ธรรมเด็ดขาดๆ จนกระทั่งมาประกาศเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย ธรรมะนี้ก็กระจายออกเรื่อยๆ ดังที่เห็นเวลานี้เป็นอย่างไร

นี่ละถอดออกจากหัวใจ เราจวนจะตายแล้ว เราไม่เคยสะทกสะท้านใครจะว่าอะไรกับเรา มันอยู่ใต้วิมุตติทั้งนั้นพูดง่าย ๆ วิมุตติความหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งปวงจะเอาอะไรมาแทรกเข้าก็ไม่ติด เพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรเราจึงไม่เคยสนใจยิ่งกว่าธรรม และยิ่งกว่าความเมตตาสงสารที่จะนำมาสอนโลก เราสอนโลกด้วยความสงสาร เราไม่ได้สอนโลกด้วยความอยากโอ้อวดอวด โอ้อวดหาอะไรมันกำลังจะตายแล้วอิตาบัวนี้ สักกี่วันก็จะตายก่อนจะตายขอให้ได้ธรรมะนี้ประกาศสอนธรรมตามทางของศาสดา ให้ได้เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลาย

ไม่มีอะไรเกินธรรมขอขึ้นนิ้วเลย ในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ที่ธรรมทั้งนั้นเป็นแดนสมมุติ วิมุตติคือความหลุดพ้นของจิตสว่างจำครอบโลกธาตุ นี่คือธรรมชาติที่เลิศเลอที่พระพุทธเจ้ามาสอนโลกอยู่นี้ สาวกทั้งหลายก็จำขึ้นเต็มภูมิของตนๆ มาสอนโลก นี่เราก็เต็มภูมิของหนูตัวหนึ่งเหมือนกัน มาสอนโลกจึงไม่มีสะทกสะท้าน อย่างที่เขากำลังเตรียมจะฟ้องเราอยู่นี้ เราจะฟ้องเราว่าหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม ปรับอาบัติปาราชิก นี่เขาว่าเราจะฟ้อง เขายังไม่ฟ้องนะ เราจะฟ้อง ทางนี้ฟังเรื่อยๆ แต่ไม่ได้ฟังเสียงเขาว่าจะฟ้องนะ จะกลัวเขานะ ยิ่งอวดไปเรื่อยๆ เต็มวันนี้กำลังอวดอุตริอยู่นี้ใช่ไหม

อุตริมนุสธรรม แปลว่าธรรมที่เลิศเลอของมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาอันสูงสุดทีเดียว ว่าจันนะ ธรรมประเภทนี้ไม่มีในตน ใครไปอวดว่ามีธรรม สมาธิ วา สมาปัตตตี วา มคัคค วา ผล วา ตั้งแต่สมาธิขึ้นไป ไม่มีสมาธิอวดว่าเป็นสมาธิก็ปรับอาบัติๆ เรื่อยไปถึงอรหัตบุคคล ธรรมเหล่านี้ไม่มีในตนแต่อวดว่ามีในตนนี้ปรับอาบัติปาราชิก ตามพระวินัยมีอย่างนั้น แล้วธรรมเหล่านี้เราเอามาพูดทั้งหมด ทำไมเราจึงเอามาพูด ก็มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้ทั้งหมดจะไม่พูดได้ยังไง ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสอนโลก สอนโลกไม่ได้มีอย่างเหอ พระพุทธเจ้าสอนโลกมาก่อนแล้ว เป็นศาสนาสอนพวกเราอยู่ทุกวันนี้ มาจากสาวกทั้งหลาย

โดยลำดับ เข้ามาถึงจุดนี้ก็คือ หลวงตาบัวที่กำลังถูกเขาฟ้องร้องอยู่เวลานี้ว่าอวดอุตริมนุส  
ธรรม

ใครจะว่าให้ว่ามา ธรรมเราเต็มหัวใจแล้ว เขาว่าอวดก็อวดกับเขา อวดตลอด  
เดี๋ยวนี้กำลังอวด อยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหัวใจดวงนี้พูดง่าย ๆ นะ เราจนจะตายแล้ว  
มันครอบโลกธาตุจำไปหมดแล้วจะให้ว่ายังไง นี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า  
ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือถึงนอนหลับหลับตาไม่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ฟัง  
แต่เสียงเพลงกล่อมของกิเลสลูกทุ่งลูกกรุงที่ไหน ไปที่ไหนเป็นบ้าไปเลยถ้าแบบนั้น ถ้าเป็น  
เสียงธรรม โอ๊ย หมอนอยู่ไหน มือคว้าไปแล้ว เป็นอย่างนั้นนะ เราจึงอยากให้พี่น้อง  
ทั้งหลายได้เห็นธรรมนี้ พูดคนเดียวเขาก็หาว่าบ้า ฟังแต่ว่าหา คือมันไม่เป็นความจริงอย่าง  
เขาว่า

ก็เราไม่ได้อวด เราพูดความจริง มีเท่าไรก็ออกเต็มเหนี่ยว ๆ เข้าผู้มาถามธรรมะ  
เข้าถามมา นั้นว่างั้นเลยนะ อันไหนที่ควรจะตอบหนักเบาเล็กน้อยมันจะออกของมัน  
ทันที ๆ เลยอยู่ในนี้ เต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้ว นอกจากไม่ควรออกดิ่งก็ไม่ออกนะ เป็นความ  
เหมาะสมอยู่ในใจหมด อะไรมายังใจควรตอบหนักเบาเล็กน้อยเพียงไร มันจะเป็นอยู่ใน  
เขมิตติอยู่ภายในนี้ ทางโลกเขาว่าเรดาร์ เรดาร์ภายในยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะ อันนั้น  
เป็นความเหมาะสมสำหรับผู้ครองธรรมนี้เท่านั้น ที่จะนำออกใช้หนักเบาเล็กน้อยจะออก  
เอง ๆ

ฟังซิท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟัง หลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม อวด  
ตลอดเวลาอวดจนกระทั่งวันตาย จะไม่มีวันถอยเลย เพราะความเมตตาสงสารโลกนี้เหลือ  
ประมาณ ที่จะมายอมรับเขาหรือหมอบราบกับเขาว่าอวดอุตริมนุสธรรม เขาว่าอวดเท่าไร  
ยิ่งหนักเลย เพราะอำนาจแห่งความเมตตา อันนั้นประสาหมาเห่าฟ้า มันอมขี้มาเห่า ปาก  
อมขี้มันก็สกปรกละชิ นี่ปากอมธรรมออกไปเข้าใจไหมละ เราพูดอย่างนี้ ยังไม่ถึงวิหตุมัน  
ขั้นนี้ก็เอาเสียก่อนนะ ออกวิหตุขั้นนี้เสียก่อน

อยากให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอรรถเห็นธรรม ศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอสุดยอด  
แล้ว ชี้นิ้วเลย สูดยอดไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ การสร้างคุณงามความ  
ดีอย่าให้กิเลสมาเหยียบ ๆ นะ พอจะทำความดีอะไรกิเลสมันจะเข้ามาขวาง ๆ จะไปวัดไปวา  
ฟังศีลฟังธรรมทำบุญให้ทานอะไร อันหนึ่งมันจะมาขวาง ๆ กิเลสนั้นละขวาง เตะมันไปเลย  
นะเข้าใจไหม เราจะไปวัดเราจะทำบุญให้ทาน เตะมันไปเลย มันตระหนี่ทางนี้ให้ เออว่าไง  
สมควรจะให้ให้มัน จึงเรียกว่าธรรมสู้กิเลส นี่ละจะพาเราพ้นจากทุกข์ ไรที่มันมากิตมาขวาง  
ไม่มี มีแต่จะพาให้จมมันละ เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้น เราก็ไม่เคยได้เทศนาว่าการอย่างนี้  
เพราะอันนี้ไม่ใช่ธรรมที่คาดที่คิด มันเป็นขึ้นในหัวใจเต็มหัวใจบอกชัด ๆ เจน ๆ นี้เลย เรื่อง



ธรรมของพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดนี้ เป็นธรรม อกาลิโก สด ๆ ร้อน ๆ ตลอดเวลา ขอให้ปฏิบัติตามอรรถตามธรรมพระพุทธเจ้าเถิด

เช่นพระท่านอยู่ในป่าในเขา ท่านตัดดวงเอามรรคเอาผลรู้ใหม่ ไข่พวกที่อยู่ในกระดุกหมูกระดุกวัวแล้วเห่าว้อ ๆ มา ใครพูดความดีขึ้นมาไม่ได้ ให้พูดเรื่องกระดุกหมูกระดุกวัวเหมือนมันคาบที่ปากอยู่นั้น จึงจะพูดได้อย่างนั้นหรือ เราอยากถามอย่างนั้น พวกกระดุกหมูกระดุกวัวคาบที่ปาก ไปที่ไหนมีแต่กระดุกหมูกระดุกวัวเต็มปาก ๆ อรรถธรรมเต็มหัวใจไม่มี ท่านเสาะแสวงหาธรรมอยู่ในป่าในเขา มีแต่อรรถแต่ธรรม ทุกข์ขนาดไหนมองเห็นผักกระโดนนั้นก็ยิ่งระลึกละลี้ม นั่นนะทุกข์ขนาดไหน แต่หัวใจมันสว่างอยู่นั้น ท่านพอยังอัฏฐภาพให้เป็นไป

นี่ละธรรมที่เกิดมาเหล่านี้พระพุทธเจ้าสลับสามหน บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ยากก็มีผู้ง่ายก็มีเป็นลำดับลำดับ สดท้ายผลที่ได้มาก็คือ สงฆ์ สรรณี คัจฉามิ ของพวกเรานั้นละ ท่านเหล่านี้ตายใจได้เลย พูดออกมาคำไหนไม่มีผิดมีพลาด อย่างพูดอย่างนี้ก็เหมือนกัน เราสอนโลกที่ออกประกาศมาเป็นเวลา ๗ ปีนี้ เราไม่เคยมีคำไหนที่พูดออกต่อโลก เป็นความกระทบกระเทือนให้โลกเสียหาย เพราะคำพูดของเราที่เป็นธรรมออกมานี้เราไม่มี มีแต่เป็นธรรมล้วน ๆ จะพูดออกแบบไหน ๆ เป็นธรรมล้วน ๆ เรียกว่าธรรมสอนโลก

ดังที่เขาวาหลงตาบัวไปยุ่งกับการบ้านการเมืองอะไรเขาว่า นี่พวกปากอมซี่เข้าใจใหม่ ยุ่งกับการบ้านการเมือง การบ้านการเมืองมันเรื่องสกปรก ธรรมนี้เป็นธรรมชะล้างความสกปรก จะว่าไปเล่นกับการบ้านการเมืองได้ยังไง ธรรมสอนโลกต่างหาก เราสอนทุกวันนี้เราสอนโลก จะออกแง่ใดมุมใดเราไม่สงสัยในการออกของเรา ไม่ว่าจะแง่ใดมุมใดเราพิจารณาโดยธรรมทุกอย่าง แล้วออกด้วยความเป็นธรรม ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ เพราะธรรมไม่บังคับใคร เป็นเรื่องของผู้นั้นพิจารณาแล้วจะปฏิบัติตามก็ได้ ไม่ปฏิบัติตามก็เรื่องของเขา เราสอนตามอรรถตามธรรมผิดถูกชั่วดี ชี้แนวทางไปตามนั้นโดยลำดับลำดับ ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่ นี่เรียกว่าธรรม ที่เราสอนโลกทุกวันนี้เราสอนอย่างนี้เอง

จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจในอรรถในธรรม ครองแต่ชี้หุมาชี้หมาแห่งเต็มหัวใจ ๆ ชี้โลก ชี้โกรธ ชี้หลง เต็มหัวใจทุกคน ๆ วิเศษวิโสที่ไหน ขอให้ครองธรรมในหัวใจเท่านั้นอยู่คนเดียวจ้อยู่ครอบโลกธาตุ นั่นเป็นยังงั้ธรรม ให้มองดูธรรมมาก ๆ นะ อย่ามองดูตั้งแต่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่านเรียกว่า ชี้โลก ชี้โกรธ ชี้หลง มันเต็มหัวใจอยู่แล้วจะเอามาที่ไหนให้มันล้นฝั่งไปอีกละ เอาธรรมเข้าไปแทรกบังชี พอธรรมเข้าแทรกมากน้อยมันจะรู้ทันที สิ่งเหล่านี้เป็นยังงั้พอมันมีคู่แข่งแล้วมันจะรู้ อันใดดีอันใดชั่วยิ่งหย่อนกว่ากันรู้ ถ้ามีอันเดียวไม่มีอะไร มีแต่อันนี้ก็กินกันไป ผักกระโดนก็กินกันไป ถ้ามี

ของดีกว่านี้ฝึกกระโดนก็ไม่เอา เข้าใจไหม แน่เป็นอย่างนั้น ธรรมะเมื่อเข้าอยู่ในหัวใจแล้ว ก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ พวกกันจำเอานะ

วันนี้ได้เปิดอุทริมนุสธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ฟังให้ดีหลวงตาวันนี้เปิดเต็ม เหนียว ใครจะว่าอะไรก็ตามเราไม่สนใจ เพราะธรรมคือความเมตตาธรรมและความบริสุทธิ์เต็มอยู่ในหัวใจนี้ กับเมตตาธรรมที่ครอบโลกธาตุนี้เหนือกว่าที่เขาจะมาฟ้องร้อง ที่เราจะไปสนใจฟัง เราไม่ฟัง ท่านทั้งหลายตั้งใจเอานะ ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหลอกโลก ที่ออกมาพูดว่าอวดอุทรินี้แหละตัวหลอกโลก ใครจะดีไม่ได้ ให้เป็นขี้เป็นมูลเป็นคูเหมือนเขานั้นได้ เข้าใจ ถ้าธรรมชำระสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ พูดอะไรออกมาเป็นอรรถเป็นธรรม หว่าอวดอุทริมนุสธรรมหมด พวกนี้มันไม่มีความดีติดตัวแม้ชนิดหนึ่ง มีแต่ความชั่วช้า ลามก แสดงออกมาขวางโลกทันที เป็นคนรกโลกไปทันที

ที่นี้หันเข้ามาถึงวิทยุ เวลานี้วิทยุกำลังกระจายออกไปหมด เอ้า ออกเถอะว่างั้นเลย ธรรมที่เราแสดงนี้เรียกว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ เราไม่มีสงสัยในธรรมที่เราแสดงออก ในธรรมทุกชั้นทุกภูมิ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้ว เออ ใครจะถาม ๆ มาว่างั้นเลย มันเต็มอยู่ในหัวใจ จึงเทศนาว่าการด้วยความเมตตา ไม่ใช่กล่าวหาญชาญชัยยาก โอ้อัยกาวอด อย่างนั้นเราไม่มี เรื่องความเมตตาเต็มหัวใจ ๆ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไง เราจึงไม่เคยสนใจ ไม่เห็นความเมตตาไปได้ ครอบไปหมด

ให้พวกกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมนะ จิตใจชาวพุทธเรานี้ห่างเหินมาก โลกเจริญ มันเจริญด้วยไฟด้วยไฟอิจฉาพยาบาล อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน ไปที่ไหนมีแต่โรงหมัด โรงมวยเต็มบ้านเต็มเมือง ของกิเลสที่จัดขึ้นให้ไปต่อยกัน กัดกันก็เหมือนหมากัดกัน ตัวแพ้วชนะเจ็บด้วยกันนั้นแหละ ใครจะว่าใครดีใครเก่งมันเจ็บด้วยกันนั้นแหละ ขึ้นชื่อว่า กิเลสจับหัวชนกันแล้วเจ็บด้วยกัน ถ้าเป็นธรรมะแล้วเบิกกว้างออกไป ด้วยความเมตตา สงสารเห็นใจเขาใจเรา แม้แต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเขาก็มีหัวใจ เรามีหัวใจ เอาใจเขาใจเรา วัตกันแล้วทำกันไม่ลงนะมนุษย์เรา เห็นอกเห็นใจเกิดความสงสารเมตตา ช่วยเหลือกันได้ ตลอดเวลา

พอพูดอย่างนี้เมื่อวานนี้ก็ไป พอตรัสเขาแฉลบไปยังไง ไปชนเอาอะไรที่เขากันไว้ ทางโค้งนะ มันไปชนเอาทางโค้ง ถ้าไม่มีเสาอะไรเขากันเอาไว้มัน ถ้าไม่มีอันนี้ตันไว้ตกเลยนะ เราไปเมื่อวานนี้รถติดอีกทีก็เราดู เลยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลือดสาตอยู่ เราดูเห็นแสดเดินไปเดินมาก็ดี ๆ อ้อ นี่แสดงว่าแกเจ็บแต่ภายนอกเห็นเลือดแสดตามนี้ แต่ตัวของแกเองเดินรอบ ๆ รถอยู่ แต่ไม่เห็นมีอะไร นี่อำนาจความเมตตาสงสารพูดให้มันขัดเสีย เมื่อวานไปเจอเขานั่น ถ้าสมมุติว่ามีอาการหนักกว่านี้เราจะโทรศัพท์ถึงโรงพยาบาลทันที แล้วให้รถโรงพยาบาลมารับอันนี้ไปเป็นคนไข้ของเรา นั่นเห็นไหมละ นี่เราพูดออกมาเราดูแล้ว

จากนั้นแล้วเราก็ผ่านไป พอขากลับมาก็มาสังเกตดูนั้น รั้วอันนั้นเขาก็ทำดีแล้ว แล้วคนนั้นก็หายไป เพราะผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเลือดอยู่ตามนี้ คงถูกตั้งแต่ภายนอก ภายในไม่ถูก ถ้าถูกแล้วแถมจะมาได้ยังไง นี่แถมเห็นอยู่เห็นเลือดสด

เรายังวิตกเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ถ้าว่าหนักกว่านั้นไปทันทีเลยนะ เราโทรมาโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์เลย ให้เอารถมารับคนไข้คนนี้ไป คนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของเรา ให้รักษาเต็มเหนี่ยวเลย นี่ละอำนาจแห่งความเมตตามันเป็นของมันเอง ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากี่ตาม ธรรมะนี้ประสานกันได้ทันที ความเมตตาสงสารระหว่างคู่ทุกข์คู่จน กับผู้มั่งมี พอที่จะเฉลี่ยเพื่อแผ่กันได้จะออกรับกันทันที นี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างนี้ นี่ไปพูดถึงเรื่องอันนี้ เมื่อวานมาสัมผัสเราก็เลยพูดออกมาเสีย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เราก็ได้พูดในรถเมื่อวานนี้ไปกับพระ เขาไม่เป็นอะไรต่างคนต่างดู แล้วก็ถามอีกเป็นยังไงใหม่ล่ะผู้หญิงคน นี้ไม่เป็นอะไรละเห็นมีแต่เลือดอยู่ตามนี้ว่างั้น นั่นละเรายังเป็นห่วงขนาดนั้น แต่เราดูแล้ว ก่อนที่เราจะผ่านไป ถ้ามีหนักกว่านั้นจะโทรศัพท์ทีเดียวนั้นเลย

ผู้หญิงคนนี้เกิดมาเราเคยเห็นเขาเมื่อไร เราไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้น เป็นคนชาติชั้นวรรณะใดอยู่ในจังหวัดใดอำเภอใด เราไม่ว่า มนุษย์เท่านั้นพอกัน เป็นความทุกข์ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในหลักธรรมชาติแล้ว ใครมีความสามารถที่จะช่วยเหลือ ยังไงเอาเลย ความหมายว่างั้น นี่ละธรรมเป็นอย่างนั้น พวกกันจำเอา ธรรมไปที่ไหนไม่จีจาง สง่างามไปหมด ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำอะไรกันไม่ลงง่าย ๆ ละถ้ามีธรรมในใจ ถ้ามีแต่กิเลสตัณหา มีแต่คอยจะดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมกันตลอดเวลา ในอาการใดที่ควรจะได้เอาทั้งนั้น เรื่องของกิเลสเหยียบແหลกไปเลย เรื่องธรรมประคองกัน เอาเท่านั้นละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุตร

FM 103.25 MHz